



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
๓. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓

ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๗ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๔๕๑ หรือ ๐๒ ๓๕๖ ๐๕๔๔ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๕๙ ๖๔๔๗ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติม ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ <https://m-society.thaijobjob.com> หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้

๑) การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรายชื่อตามที่คุณสมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าคุณสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบผ่านภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษา ไม่ชัดเจนว่าตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบรับรองคุณวุฒิการศึกษาอีกครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางไพรวรรณ พลวัน)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์